



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี กลุ่มกฎหมาย โทร. ๐ ๓๖๘๑ ๓๔๙๓ ต่อ ๑๒๒

ที่ สท ๐๐๓๒.๐๐๑/ ๐๕๐๖

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติโครงการอบรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ส่งเสริมจริยธรรม
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการรักษาวินัยของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี

ต้นเรื่อง

ด้วยกระทรวงสาธารณสุข ชับเคลื่อนมาตรการ ๓ ป. ๑ ค. (ปลูก/ปลูกจิตสำนึก ป้องกัน ปราบปราม และเครือข่าย) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ได้คำนึงถึงความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการรักษาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ อย่างมีธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และเสริมสร้างธรรมาภิบาลที่ดี รวมถึงการเสริมสร้างและพัฒนาทัศนคติ จิตสำนึก ตลอดจนพฤติกรรมของข้าราชการ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี เป็นผู้มีความดี อันเป็นการป้องกันการกระทำผิดวินัย ของข้าราชการ

ข้อเท็จจริง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี โดยกลุ่มกฎหมาย ได้กำหนดจัดโครงการอบรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ส่งเสริมจริยธรรม ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการรักษาวินัย ของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสิงห์บุรี ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

ข้อกฎหมาย

คำสั่งจังหวัดสิงห์บุรี ที่ ๒๑๙๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง มอบอำนาจ ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอและหัวหน้าหน่วยงานในจังหวัดสิงห์บุรี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี

หมวด ค. ข้อ ๑ (๑๙) การดำเนินการโครงการหรือหลักสูตรฝึกอบรมที่ส่วนราชการเป็นผู้จัด หรือจัดร่วมกับหน่วยงานอื่น เฉพาะในส่วนที่ใช้งบประมาณจากกรมต้นสังกัด (ที่มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด)

ข้อพิจารณา

กลุ่มกฎหมาย จึงขออนุมัติโครงการอบรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ส่งเสริมจริยธรรม ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการรักษาวินัยของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี โดยเบิกจากเงินงบประมาณสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔,๘๐๐ บาท (สี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

อนุมัติ

(นายพิพัฒน์ กว่างนอก)

นักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย

(นายโชคชัย สาครพานิช)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี

๒๓ มี.ค. ๒๕๖๕